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ด้วยคว�มยุติธรรม คว�มรับผิดชอบ และคว�มรักด้วยคว�มยุติธรรม คว�มรับผิดชอบ และคว�มรัก

“ความเจ็บป่วยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา

ช่วยให้เรารู้ว่าเรามนุษย์ต่างต้องพึ่งพากันและกัน”

สมเด็จพระสันตะป�ป�เบเนดิกต์ ที่ 16

วว าทะสมเด็จพระสันตะปาปา เ สียงจิตตาภิบาล

 67 th E d i t i o n  O c t o b e r  2 0 1 2

E d i t o r’ s  T a l k

เ ค ล็ ด ลั บ ว า ม สำ า เ ร็ จค

 ไตรม�สที่ 3 (Q3) ของปีก็ผ่านพ้นไปแล้ว พร้อมกับข่าวดี

สำาหรับนักลงทุนจากธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ที่ประกาศใช้มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเงินรอบที่ 3 

QE3 (Quantitative Easing รอบที3่) ดงันัน้การลงทนุตัง้แตไ่ตรมาสสดุทา้ย

ของปีนี้จึงน่าจะดูคึกคักหากไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบ อย่างไรก็ตามขอให้

ทุกท่านโชคดีในการลงทุน ไม่ว่าจะหุ้นหรือทองคำานะครับ 

 สำาหรบัอนิไซด ์นธค.ฉบบันีม้บีทความอนิเทรนดท่ี์เจาะลึกเรือ่ง 

QE3 ถึง 2 คอลัมน์ อันแรกจะเป็นมุมมองของที่ปรึกษาการลงทุนใน

คอลมันช์ีช้อ่งรวย สว่นอนัทีส่อง บทความพเิศษเร่ือง “ทำ�ไมตอ้งม ีQE3”  

เรื่องบางเรื่องในชีวิตเราก็เหมือนสุภาษิตที่ว่า “เส้นผมบังภูเขา” ผมได้

ข้อคิดสร้างสรรค์ดีๆ จากเร่ืองน้ีและหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำาหรับทุกท่าน 

จึงขอหยิบมาแบ่งปันในข้อคิดธุรกิจจากคำาสอน เมื่อคิดสร้างสรรค์แล้ว

เราต้องมองต่างมุมด้วย เพราะการมองต่างมุมในท่ีน้ีจะช่วย ให้ท่านสามารถ

ทำาอะไรได้หลายๆ อย่างพร้อมกันมากกว่าที่เคยเป็น แนวคิดเป็นอย่างไร 

ตดิตามไดใ้นสือ่รกั นธค. และขอแนะนำาคอลัมนน์อ้งใหม ่Living In The 

Zone ตอนแรก The Happiness จะมาไขปริศนาว่าทำาอย่างไรจึงไม่ต้อง

ใช้คำาว่า “หากรู้อย่างนี้” หรือ “หากรู้อย่างนั้น” ในชีวิตของเรา อีกทั้งยังมี

คอลัมน์เด็ดๆ ที่ติดตามต่อจากฉบับที่แล้ว 

 ทา้ยนีข้อใหท้กุทา่นรกัษาสขุภาพเพราะอากาศเปลีย่นแปลงบ่อย 

และพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ...

   แอนโทนี่ ณัฐณภัทร์ ภาสวรไพบูลย์

   บรรณาธิการ

         natnapath@yahoo.com

“ความสุขไม่ใช่การไม่มีปัญหา แต่คือความสามารถ

ในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น” 

โกโก้ กกกร เบญจ�ธิกุล

จากเขตการค้าเสรีอเมริกา มาเป็นประชาคมยุโรป 
เข้าสู่อาเซียน...กับหอบาแบลใหม่
สวสัด ี สม�ชกิชมรมนกัธรุกจิค�ทอลกิ (นธค.) และผูอ้�่นทกุท�่น

 ก่อนถึงปี 2015/2558 ข่าวสารหน่ึงที่วงการต่างๆ จะต้อง 

กล่าวถึงคงหนีไม่พ้นเรื่องของ 

 “ป ร ะ ช � ค ม อ � เ ซี ย น (A S E A N C o m m u n i t y)”

 1. ลักษณะคนในยุคประช�คมอ�เซียน ต้องเป็นอย่�งไร?

    คำาตอบ คอื ต้องเปน็คนทีม่สีมรรถนะ มคีวามรู ้ความสามารถ 

ในการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง รู้จักปรับตัว และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ

 2. “4 รู้” ที่คนในประชาคมอาเซียน “ต้องมี” คืออะไร?

 1) รู้ ภาษาอังกฤษ 2) รู้ ภาษาจีน 3) รู้ ประวัติศาสตร์ 

 4) รู้  เทคโนโลยี

 3. วิช�ชีพหลัก ที่ประชาคมอาเซียน “ต้องการ” มีอะไรบ้าง?

 วิชาชีพที่มีมาตรฐาน  สามารถเคลื่อนย้ายการทำางานได้อย่าง

อิสระในอาเซียน คือ

 1. วิศวกรรม 2.พยาบาล 3. สถาปัตยกรรม 4. การสำารวจ

 5. แพทย์ 6. ทันตแพทย์ 7. บัญชี และ 8. การบริการและ 

ท่องเท่ียว

	 	 	 	 = 	 = 	 =
 บทเรียน    “ใ น  อ ดี ต ถึง  ปั จ จุ บั น สู่ อ น � ค ต    

สำาหรบั นกัธรุกจิคาทอลกิไทย ทีค่วรไตรต่รองกอ่นเปน็ประชาคม

อาเซียน”

 1. ประเทศไทย เคยใฝฝ่นัเปน็ประเทศอตุสาหกรรมใหม ่(NICs 

: New Industrial Countries)  ตามแบบชาติอื่นๆ จนเป็นเหตุเข้าสู่

วิกฤติิฟองสบู่เศรษฐกิจในปี 2540 ทำาให้ความหมายของ NICs 

กลายเป็น “นรก is coming  soon” 

 2. ปจัจบุนัเขตการคา้เสรใีนอเมรกิา (NAFTA) และประชาคม

เศรษฐกิจในยุโรป (EEC) 

       กำาลังถึง “ท � ง ตั น” ...ประชาคมอาเซียน คงจะต้องเรียนรู้

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้มากยิ่งขึ้น

 3. มนุษย์ยุคปัจจุบันจำานวนมากกำาลัง “ท้ � ท � ย พ ร ะ เ จ้ �”  

ด้วยการสร้าง “ห อ บ � แ บ ล ใ ห ม่” ในสังคมของตน โดยคิดว่า

สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นอมตะ ไม่มีใครล้มล้างได้ 

มนุษย์พยายามขจัดความคิด เร่ือง “พ ร ะ เ จ้ � จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ 

ศี ล ธ ร ร ม” ออกไปจากภาคปฏิบัติในชีวิต จึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีเรา 

คริสตชนน่าจะนำามาทบทวนดูว่า จะถึงวันหน่ึงหรือไม่ที่

ประวัติศาสตร์ในพระธรรมเก่าเรื่องหอบาแบล        

 จะซ้ำ�รอยตัวมันเอง

 ท้ายสุดนี้ ขอบรรดาสมาชิกนักธุรกิจคาทอลิก (นธค.) และ 

ผูอ้า่นทกุทา่น ได ้“มัน่คงในวถิที�งก�รเปน็ครสิตชน” โดยดำาเนนิ

ชีวิตและทำาธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์ ถูกต้อง บนพื้นฐานความเมตตา 

รัก เอื้ออาทร และ ยุติธรรม ตลอดไป

 ขอพระเจ้าอำานวยพระพรแด่ทุกท่าน

 คุณพ่อเปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศม์



2หน้�พิเศษ ปีที่ 36 ฉบับที่  41 ประจำาวันที่  7-13 ตุลาคม 2012 แทรกพิเศษ “อินไซด์ นธค.”

ุ ร กิิ จ จ า ก คำ า ส อ น ชี้ ช่ อ ง

ร ว ยร ว ย
ถ้อยแถลงของประธานเฟด ในการประชุมทาง

วิชาการที่  Jackson Hold เมื่อปลายเดือน

สิงหาคม นับเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตามอง

อย่างใกล้ชิด เพราะเป็นตัวแปรหน่ึงในตัวแปร

สำาคัญสำาหรับการประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกในไตรมาสสุดท้ายของปีน้ี  

ในครั้งนี้นายเบน เบอร์นันเก้ เลือกที่จะเน้นย้ำาถึงประสิทธิผลของการดำาเนิน

นโยบายผ่อนคลายทางการเงินพิเศษ (LSAP) ของเฟด (รวมไปถึงธนาคารกลาง

ในประเทศอื่น) เป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดพร้อมมากขึ้นที่จะดำาเนินมาตรการ

ผ่อนคลายเพิ่มเติม หากพิจารณาคำาแถลงที่สนับสนุนการดำาเนินมาตรการ QE 

ของเฟด พอสรุปได้ว่า ประธานเฟดเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงมาตรการ LSAP  

ซึง่เริม่ดำาเนนิการมาไดป้ระมาณ 4 ปแีลว้ วา่ชว่ยเพิม่ผลผลติราว 3% และเพิม่การ

จ้างงานภาคเอกชนมากกว่า 2 ล้านตำาแหน่ง โครงการน้ียังช่วยลดความเสี่ยง 

แรงกดดันเงินฝืดด้วย ประธานเฟดยังกล่าวอีกว่าโครงการ LSAP ของธนาคาร

องักฤษกใ็หผ้ลทีใ่กลเ้คยีงกบัในสหรฐัอเมรกิา ประการทีส่อง ในขณะทีโ่ครงการ

ได้รับการปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ต้นทุนของการดำาเนินมาตรการผ่อนคลาย 

เพิม่เติมอยูใ่นระดบัทีบ่รหิารจดัการได ้ดงันัน้ จงึเปน็เรือ่งทีย่อมรบัไดท้ีจ่ะดำาเนนิ

นโยบายเพ่ิมเติมหากมีเหตุอันสมควร ประการท่ีสาม ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ

สหรฐัในปจัจุบนัยงัหา่งไกลจากระดบัทีน่า่พงึพอใจ ตลาดแรงงานยงัออ่นแอและ

อัตราการว่างงานยังสูงกว่า 2% ซ่ึงเป็นระดับท่ีสมาชิก FOMC เห็นว่าเป็นแนวโน้ม

ปกติ นอกจากนี้การสร้างงานยังเป็นไปค่อนข้างช้า เรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับ

รายงานล่าสุดของเฟดที่ระบุว่า เศรษฐกิจจำาเป็นต้องมีอัตราการเติบโตสูงกว่า 

แนวโน้มระยะยาว เพ่ือจะก่อให้เกิดการเติบโตของการจ้างงานในระดับท่ีเหมาะสม  

นักวิเคราะห์สว่นใหญ่ยังเชื่อว่าเฟดจะดำาเนนิมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมในการ

ประชุม FOMC ครั้งถัดไป 12-13 กันยายน แต่ระยะเวลายังอาจคลาดเคลื่อนได้ 

หากขอ้มลูเศรษฐกจิชว่งกอ่นการประชมุมกีารพฒันาการฟืน้ตวัอยา่งมนียัสำาคญั 

คณะกรรมการ FOMC มักจะให้น้ำาหนักกับรายงานการผลิตและตลาดแรงงาน

ครั้งถัดไป แม้หากเฟดตัดสินใจไม่ดำาเนินการใดๆ ในการประชุมเดือนกันยายน 

ยังคงเชื่อว่าท้ายสุดเฟดจะยังดำาเนินมาตรการผ่อนคลายเพ่ิมเติมอีก กรณีน้ี 

ไม่สามารถจะระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ

การเมืองจะผันผวนมากในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ   

 สำาหรับภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น เงินเฟ้อยังชะลอลง 

ต่อเน่ือง โดยการเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมท่ีกระทรวงพานิชย์เปิดเผยน้ัน 

ชะลอลงมาอยู่ที่ 2.69% การที่อัตราเงินเฟ้อของไทยอยู่ในทิศทางขาลงเป็นเรื่อง

ทีไ่มน่า่แปลกใจเนือ่งจากธุรกรรมโดยรวมเริม่ชะลอลง นอกจากการชะลอตวัดา้น

อุปสงค์แล้ว มาตรการภาครัฐ ซึ่งมุ่งควบคุมค่าครองชีพให้ประชาชน ยังเป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ ดูเหมือนว่าแรงกดดันด้านราคาสินค้ายัง

มแีนวโนม้ชะลอตวัในระยะขา้งหนา้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากแนวโนม้การชะลอตวัของ

ดัชนีผู้ผลิต ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ได้ระบุว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตเติบโตเพียง

แค่ 0.1% ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ +0.7% ในเดือนกรกฎาคม ค่อนข้างชัดเจน

วา่ธนาคารแหง่ประเทศไทย เริม่คาดวา่มคีวามเปน็ไปไดม้ากขึน้สำาหรบัการดำาเนนิ

นโยบายแบบผอ่นคลาย ทา่มกลางการชะลอตวัของการเตบิโตทางเศรษฐกจิและ

เงินเฟ้อ ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะต้องรอจนกว่าจะเห็นสัญญาณ

อ่อนแอของอุปสงค์ในประเทศก่อนถึงจะตัดสินใจดำาเนินการ จึงคาดว่าการ

ดำาเนนินโยบายผอ่นคลายจะยงัไมเ่กดิขึน้จนกระทัง่ปลายป ี55 หรอื ตน้ป ี56 เปน็

อย่างเร็ว

  เอลิซาเบธนันท์นิชา อธิคมเตชสิทธิ์ 

  Elizabeth.nandhanicha@gmail.com

ม � ร ะ โ ก  4 : 2 6 - 2 9

 พระองค์ยังตรัสอีกว่� 

 “พระอาณาจักรของพระเจ้ายังเปรียบเสมือน คนที่นำาเมล็ดพืชไปหว่านในดิน  

เขาจะหลับหรือตื่น กลางคืนหรือกลางวัน เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโตเป็นเช่นน้ีได้

อย่างไรเขาไม่รู้ ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเอง  ครั้งแรกก็เป็นลำาต้น  แล้วก็ออกรวง  

ต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวง เม่ือข้าวสุก เกิดผลแล้ว  เขาก็ใช้คนไปเก็บเก่ียวทันที  เพราะถึง 

ฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว”

 เราเพิ่งฉลองพระจิตเจ้าเมื่อสัปดาห์ก่อน ในบทแบ่งปันสัปดาห์น้ี  จึงขอเสนอ 

ข้อคิดสร้างสรรค์เพื่อเราจะได้  “เชิญพระจิต”  นำาเราในการไขข้อปริศนา หาคำาตอบใน

หน้าที่การงานของคริสตชนฆราวาสคงจะประสบกับปัญหา หรืออุปสรรคมากบ้าง 

น้อยบ้างแล้วแต่หน้าที่ แล้วแต่การงาน และแล้วแต่ แต่ละคนด้วย แต่ทุกปัญหา 

ทุกอุปสรรคย่อมต้องมีทางแก้ไขเสมอ ขึ้นอยู่กับคนเราเองอีกนั่นแหละที่จะต้องรู้จักคิด 

ไม่ใช่คิดแบบธรรมดาๆ แต่ต้องรู้จักคิดสร้างสรรค์ด้วย ด้วยการนำาของพระจิตเจ้า จึงขอ

ยกตัวอย่างสองเรื่องที่ได้ยินมา ดังนี้:-

 เรื่องแรก

 อเมริกาส่งนักบินไปในอวกาศ เจอปัญหาปากกาเขียนไม่ออก นักวิทยาศาสตร์

ระดมปัญญาเพื่อประดิษฐ์ปากกาที่สามารถเขียนในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้  ต้องทุ่มเงิน

หลายร้อยล้านเหรียญ และใช้เวลาไปหลายปี  ในท่ีสุดได้ปากกาท่ีสามารถเขียนได้ทุกพ้ืนผิว

แม้ใต้น้ำาก็เขียนได้ถือว่าประสบความสำาเร็จอย่างใหญ่หลวง  ฝ่ายนักบินอวกาศรัสเซีย

ประสบปัญหาเดียวกัน เลยเปลี่ยนไปใช้ดินสอเขียนแทนปากกา

 เรื่องที่สอง 

 โรงงานผลิตสบู่ในญี่ปุ่นประสบปัญหาเมื่อส่งสินค้าไปแล้ว  ลูกค้าบ่นเรื่อง 

บางกล่องไม่มีสบู่ เป็นกล่องเปล่าๆ ทางโรงงานจึงติดตั้งเคร่ือง X-Ray เพื่อตรวจสอบ 

ใช้เงินลงทุนไปหลายล้านเยน จนประสบความสำาเร็จ เมื่อกล่องไหนไม่มีสบู่ก็สามารถ

ตรวจจบัได ้ทำาใหไ้มป่ระสบปญัหาเรือ่งส่งกลอ่งเปลา่ทีไ่มม่สีบูไ่ปขายอกี แตโ่รงงานเลก็ๆ 

อีกโรงหน่ึงประสบปัญหาเดียวกัน ช่างคุมงานจึงใช้พัดลมตัวใหญ่ๆ เป่าลมบนสายพาน   

เม่ือเจอกล่องเปล่าท่ีไม่มีสบู่ กล่องน้ันก็จะปลิวออกไป คนเราเวลาประสบปัญหา ส่วนมาก

มักคิดแต่จะแก้ปัญหา ทุ่มกำาลังสติปัญญาและทุ่มเทเวลาเพื่อแก้ปัญหานั้น ถ้าคุณเปลี่ยน

เป็นมองที่ทางออก ปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายจะดูเหมือนเป็นเรื่องจ้อยไปเลย

 ...เมื่อคุณเจอปัญห� ลองเปลี่ยนวิธีคิด แล้วคุณจะประหล�ดใจ

 ปัญหาตัวอย่างสองข้อข้างต้น ได้บอกคำาเฉลยให้แล้ว สำาหรับสมาชิกกลุ่มแบ่งปัน

พระวาจาฯ ทีต่อ้งการการทา้ทายในเรือ่งนี ้(ใชค้วามคดิสรา้งสรรคเ์พือ่แกโ้จทย ์ตอบโจทย ์

แก้ปัญหา) ลองมาช่วยกันหาคำาตอบสำาหรับโจทย์ข้อต่อไปนี้:-

 (i) นักธุรกิจที่ร่ำ�รวยคนหนึ่งมี:-

  - บ้าน 7 หลัง 

  - แต่ละหลังมีแมว 7 ตัว 

  - แมวแต่ละตัว กินหนู 7 ตัว 

  - หนูแต่ละตัวกินต้นข้าว 7 ฟ่อน 

  - ข้าวแต่ละฟ่อนฝัดข้าวได้ 7 กิโลกรัม 

 โจทย์ถามว่า พ่อค้าคนนี้มีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมดเท่าไร? 

 ถ้าหากข้อ ( i )  นี้ง่ายเกินไป ลองทำาข้อต่อไปนี้ดู:-

 (ii) พ่อ แม่ ลูก 3 คน คุยกัน

  ลูก :  คุณแม่อายุเท่าไรครับ?

  แม่ :  ขอแม่ลองคิดดู ถ้าเราเอาอายุของเราสามคนรวมกัน จะได้ 70 ปีพอดี

  ลูก :  โอ้โฮ! มากขนาดนี้เชียว แล้วคุณพ่อล่ะครับ อายุเท่าไรครับ?

  พ่อ : อายุพ่อขณะนี้มากเป็น 6 เท่าของลูก

  ลูก :  แล้วลูกจะมีโอกาสมีอายุถึงเพียงครึ่งหนึ่งของคุณพ่อไหมครับ?

  พ่อ :  มีสิลูก และเม่ือวันน้ันมาถึง อายุของเราสามคนรวมกัน 

    จะมากเป็นสองเท่าของวันนี้ 

 จากข้อมูลบ่งชี้เหล่านี้ ท่านลองคำานวณดูว่า วันนี้คุณแม่อายุเท่าไร?
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เต็ง เต็ง เสียงนาฬิกาดังสองรอบ บอกเวลาเที่ยงคืน

น้องเอฟ: โอ้โห! เกมส์ใหม่นี้มันส์เป็นบ้าเลย ! ขออีกสักตาดีกว่า

                โช๊ะ เชะ โช๊ะ เชะ สนุกมาก! มีอาวุธใหม่ด้วย 

แม่:   เที่ยงคืนกว่าไปนอนได้แล้วลูก…

น้องเอฟ:  โธ่แม่! กำาลังมันส์เลย ขอตาสุดท้ายแล้วกัน 

แม่:   ไม่ได้! เล่นอย่างนี้ทุกคืนเลย ไปนอนเดี๋ยวนี้ ถ้าพ่อรู้โดนหนักแน่เรา

  (เมื่อวันประกาศ ผลสอบปลายภาคมาถึง)

น้องเอฟ:  ตายแน่ๆๆๆตู เกรดไม่ถึง 2 นิหว่า! ช็อค! ทำายังไงดีไม่เคยห่วยขนาดนี้ 

  มาก่อนเลย เหงื่อเริ่มซึมจากหน้าผาก!!!

  (ถึงเวลากลับบ้านในตอนเย็น พ่อกำาลังนั่งทำางานอยู่ในห้อง)

น้องเอฟ: สวัสดีครับพ่อ เป็นยังไงบ้างครับ วันนี้พ่อเหนื่อยไหมครับ?

พ่อ:   อึม อัม...ก็เหนื่อยเหมือนกันลูก

น้องเอฟ:   ผมเห็นวันๆ หนึ่ง พ่อต้องเซ็นเอกสารตั้งเยอะตั้งแยะ พ่อก็ต้อง 

  เหนื่อยอยู่แล้ว ทำาไมพ่อไม่ลองหลับตาเซ็นเอกสารดูบ้างละครับ?

พ่อ:   คิดอะไรแปลกๆ ทำาอย่างนั้นจะตรวจทานได้ยังไงละลูก

น้องเอฟ:  ยื่นสมุดพกให้พ่อ พร้อมกับพูดว่า “พ่อครับ ผมอยากให้พ่อหลับตา 

  แล้วเซ็นสมุดพกนี้ให้ผมหน่อยครับ แล้วเทอมหน้าพ่อค่อยลืมตา 

  เซ็นให้ผมได้ไหมครับ?”

พ่อ:   หยิบสมุดพกขึ้นมาดูทำาท่าไม่พอใจ แต่ก็พลางยิ้มอยู่ในใจในวิธีการ 

  แก้ปัญหาของลูกชาย

 ตัวอย่างของน้องเอฟแสดงให้เห็นถึงการคิดแบบเป็น Concept เป็นการ

สร้างมโนภาพโดยการมองรอบๆ ด้าน เข้าใจถึงปัญหาและผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือก 

ถ้าหากเด็กคนนี้คิดแบบเป็น Format ปกติอาจจะตัดสินทางออกด้วยการโกหก 

ปลอมลายเซ็น หรือในบางกรณีที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ-Emotional 

Quotient) ไม่เพียงพออาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย

 มีกรณตีวัอย่างหนึง่ของบรษิทัผลิตชดุชัน้ในชัน้นำายีห่อ้หนึง่ ซึง่ผูบ้รหิาร

ต้องการเพิ่มยอดขายเพื่อนำาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายโรงงาน โดยมอบมายให้

ทีมการตลาดและขาย 2 ทีมเป็นผู้รับผิดชอบ หัวหน้าทีมที่หนึ่งชื่อ Format เสนอ

ให้บริษัทฯ เพิ่มงบโฆษณา โปรแกรมส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการจัด

จำาหน่ายในประเทศให้มากขึ้น หัวหน้าทีมที่สองชื่อ Concept เสนอให้บริษัทฯ 

ทดลองออกไปทำาตลาดใหม่ในต่างประเทศและต้องเป็นประเทศท่ียังไม่มีคนใส่

ชุดชั้นในในทวีปแอฟริกา เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและเปิดโอกาสใหม่ทาง

ด้านการส่งออกของบริษัทฯ ดูเหมือนว่าวิธีคิดของหัวหน้าทีมท่ีหนึ่งจะเป็นการ

คิดแก้ปัญหาตามรูปแบบปกติ คือการใช้งบโฆษณา และรอลุ้นยอดขาย  

ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบที่สองที่ใช้งบการตลาดน้อยกว่า หรือเท่ากับทีมแรก  

แต่โอกาสกินสัดส่วน Payoff  นั้นมากกว่าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่า 

 ท่านผู้อ่านลองคิดดูครับ หากท่านจะทำาอะไรหลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน

แล้วคิดแบบเป็น Format ท่านจะเสียเวลามากมายแล้วงานก็ไม่เสร็จ แต่หากท่าน

ลองคดิแบบเปน็ Concept โดยการสรา้งมโนภาพเพือ่สำารวจเปา้หมายและผลลพัธ์

รอบๆ ด้าน ท่านจะค้นพบว่าสามารถทำาอะไรได้หลายอย่างพร้อมๆ กันมากกว่า

ที่เคยเป็นครับ 

        Tony S. P

       C-YES Member

สามารถเสนอแนะ และติชมบทความได้ที่ ettonybkk@gmail.com
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โ ก ง บ้ า ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
เเล้วประเทศไทยจะอยู่ได้หรือ

โ ก ง บ้ า ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
เเล้วประเทศไทยจะอยู่ได้หรือ

ต่อจ�กฉบับที่แล้ว

ที่สำาคัญคือ คนที่เป็นคาทอลิกจะต้องเป็นคนแรกที่สามารถมองคน
เข้าไปถึงแกน่ ถึงความเปน็ลกูของพระเจา้ได้ ไมม่องเปลอืกนอก ฐานะ
อะไรต่างๆ เหล่าน้ี ถ้าคริสตชนทำาได้ น่ีคือเสียงมโนธรรม บอกให้รู้เลย

ว่าคนมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ในสิ่งที่เขามี แต่ในสิ่งที่เขาเป็นต่างหาก

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์

 - ในฐานะท่ีเราเป็นผู้นำาคาทอลกิ ในแตล่ะวธิกีารแกป้ญัหา เราจะวางตวั
เราอย่างไร ในฐานะเป็นผู้นำานะครับไม่ใช่เป็นสมาชิกคาทอลิก เพราะท่านที่มา
นั่งท่ีนี่คือผู้นำา เราต้องคิดว่าการเป็น Good คาทอลิก ต้องมีส่วนที่จะแก้ปัญหา
ของชาติ 
 - ที่สำาคัญคือเราทำาได้ คือกลุ่มระดับบุคคล ระดับบุคคลจะต้องช่วยได้ 
เพราะโรงเรียนคาทอลิกของเราเปน็โรงเรยีนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในประเทศไทย และ
ผู้นำาของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ตั้งแต่นักการเมือง นายธนาคาร นักธุรกิจ นัก
อะไรทั้งหลาย ลองถามดู ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าอัสสัมชัญและศิษย์เก่า
เซนต์คาเบรียล แต่ถามว่า ทำาไมพวกนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคอรัปชั่นไปหมด 
เขาไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้งจากการทีม่าเรยีนต้ังแต่ ม.1-ม.6 จากโรงเรยีนคาทอลกิ การ
เรียนคืออะไร การเรียนกคื็อการเอาแบบอยา่ง ครขูองเรา เรามกีารกลัน่กรองไหม 
ขอให้ไปดูคริสเตียน ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน มีครูคนไหนที่ไม่ใช่คริสเตียน
บ้าง ไม่มี เพราะเขาเชื่อมั่นว่า การศึกษาคือการลอกเลียนแบบ เด็กจะดูครูเป็น  
ไอดอล เป็นตัวอย่าง แน่นอนยิ่งกว่าพ่อแม่
 - เราคาทอลกิมหีนา้ทีท่ี่ยิง่ใหญท่ี่จะต้องแกไ้ขปัญหาในระดับบุคคล การ
มีอภิสิทธิ์ มีความรู้สึกว่าอยากได้อยากเบ่ง มันเป็นเรื่องที่ต้องมีการสอนต้องมี
การอบรม เราต้องหาครู ครูเท่านั้นที่จะสามารถให้รูปแบบที่ดี ตำาราก็เรียนไป
เหอะ แตค่วามประพฤตขิองครู ถา้ประพฤตชิัว่มนัเปน็หนา้ทีข่องทา่นตอ้งเปลีย่น
ทนัท ีมนัเปน็ไอดอลมนัเปน็รปูแบบทีน่กัเรยีนมองตลอดเวลา ถามวา่มไีหมตำารา
ที่จะไปเปลี่ยนนักเรียน  ญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้
 - โรงเรียนเท่านั้น และโรงเรียนคาทอลิกต้องเป็นผู้นำา ที่เราบอกว่า การ
ประกาศพระวาจาของพระเป็นเจ้า โดยการเป็นตัวอย่าง มันคือสิ่งนี้  ถ้าเราไม่ทำา
แล้วโรงเรียนอื่นจะทำาได้อย่างไร

คุณกนก อภิรดี

 ที่มีการเสวนากันเป็นการภายในนั้น มันเกิดขึ้นจากการที่คุณประจวบ
และผมเดินสายร่วมประชุมร่วมทำาแผนปฏิบัติการกับหลายสถาบัน แล้วก็มี 
พระสงฆ์ของพวกเราได้ไปร่วมอยู่อย่างสม่ำาเสมอ เม่ือมีการทำาสำารวจความคิดเห็น
ของเด็กเยาวชน ที่มีผลออกมาน่าตกใจที่ว่า 62% เขาเชื่อว่าโกงบ้างไม่เป็นไร เขา
รับได้ แต่ถ้าแปลลึกๆ จริงๆ แล้วมันทั้งหมด 70% กว่าๆ  มันก็เป็นคำาถามที่พวก
เราต้องถามตัวเราเองแล้วว่า นี่มันเกิดอะไรกันขึ้น แล้วเราจะเอาเรื่องนี้มาเป็น
สาธารณะไหม เราเดินสายทำางานกันอยู่ข้างนอกด้วยจิตอาสา เราก็ไปร่วมวาง 
กฎเกณฑ์ วางมาตรการร้อยแปดกับหลายสถาบัน ก็เป็นคำาถามว่าการสำารวจคร้ังน้ัน
โดย ABAC  ซึ่งมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง มีนักวิชาการหลายท่านบอกว่า
มันต้องมีมากกว่านี้  นักวิชาการส่วนน้อยบอกไม่เป็นสาธารณะ  มันวัดออกมา
ถือว่าโอเค เอาเป็นเป็นโจทย์ได้ และเราจะทำาอะไรให้กับพวกเรากันเองบ้าง 
หรือไม่ นั่นคือเรื่องที่ 1 

 เรือ่งท่ี 2 เราจะพูดใหเ้ตม็ปากเตม็คำา แมว้า่ทำาดว้ยความเตม็ใจกบัสถาบนั
ต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งมีตั้งแต่ ด็อกเตอร์สุเมธ ตันติเวชกุล ใครต่อใครก็มาร่วมกันทำา
อย่างขมีขมัน รวมถึงหอการค้าไทย ฯลฯ แล้วในส่วนของเราได้ทำาอะไรไปบ้าง 
สมมุติเขาถามกลับมาว่า เราเอาแต่พูด ได้ทำาหรือเปล่า ผม คุณประจวบ และ 
ดร.วีระชัย ก็สรุปกันว่า สิ่งที่เราต้องเริ่มทำาคือ ทำากันในหมู่คาทอลิกของพวกเรา
นี่แหละ เริ่มต้นต้องดูแล ให้เวลา ให้สมอง ให้ความคิด ลงมือกระทำาอย่างจริงจัง
ในส่วนของพวกเรากันเอง ให้สามารถเป็นแบบอย่างได้ว่า ส่ิงท่ีคริสตชนท้ังหลาย
ได้ร่วมกันทำานัน้ ไดพ้จิารณาอยา่งดแีละเปน็ขัน้เปน็ตอน มฉิะนัน้ จะเหมอืนความ
พยายามของคนไม่ก่ีคนท่ีไปแสดงต่อคนภายนอก แต่ไม่ได้ทำาให้กับพวกเรากันเลย

(จบบริบูรณ์)

และ
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(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 

 แล้วคำ�ว่� believe เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง แม้กระทั่งอเมริกาเมื่อหลายปีก่อน 

ก่อนที่บารัค โอบามา ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี ใครจะเชื่อว่าคนผิวดำาจะเป็นประธานาธิบดี

ของอเมริกาและเขาใช้อะไรเป็นตัวหาเสียงเขาใช้คำาว่า change เวลาไปที่ไหนมีป้าย change 

และไม่ใช้แค่ change นะครับมีอีกคำาหนึ่งอยู่ข้างล่าง change we believe in และเวลาเขาไป

ที่ไหนเขายืนประกาศทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง คนเราเชื่อและถ้าเรามีความเชื่อ ความเชื่อจะ

ทำาให้เราไปสู่การเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เป็นอันตรายนิดหนึ่งในเรื่องนี้ เมื่อเรามีความเชื่อคำา

วา่ภาษากรกี ev แปลวา่เขา้ไปขา้งใน  believe in God  ความเชือ่ทำาใหค้นพรอ้มจะเปลีย่นแปลง 

และความเชื่อมาจากไหนครับ ความเชื่อมาจากการฟัง และอย่าลืมนะครับหัวใจของการฟัง

จะรนุแรงมาก ประเทศไทยของเราเรามามองดคูวามจรงิ คณุปา้ของผมอาย ุ90 กวา่ทีบ่า้นมนั

มทีวีแีละมชีอ่งแดงอยู ่ทัง้วนัเลยครบัฟงัทกุวนัแดงสนทิ ทีบ่า้นผมพอ่ผมชอ่งเหลอืงครบัฟงั

ทกุวนัเหมอืนกนั คนเรา nature คอืการฟงั และการฟงัสามารถสรา้งสรรคค์นใหไ้ปสูจ่ดุพลกิ

ที่สุดของความรู้ อำานาจของการฟังมีพลังมหาศาล 

 ตอนผมไปเรยีนภาษาเยอรมนัผมวา่มนัยากมาก เยอรมนัหลงัจากผมเรยีนเปน็ภาษา

ที่ 9 ผมเรียนมาแล้ว 8 ภาษา จบเรียบร้อยทุกภาษาแล้ว เวลาเหลือประมาณ 1 ปี ก็เลยไปอยู่

เยอรมันประมาณ 4 เดือน ฝรั่งเศส 6 เดือน ไปอยู่เยอรมันยอมรับว่ายากที่สุด ผมเรียน ฮีบรู

กบักรกี แตเ่ยอรมนัทำาไมคดิไมเ่หมอืนคนอืน่เลย สายเยอรมนัไมเ่หมอืนระบบคนอืน่เลย “ฉนั

จะไปกินข้าวกับคุณเย็นนี้ประมาณ 5 โมง” ชัดดีมันไประบบเดียวกันหมด แต่เยอรมันไม่ใช่

ครับ เยอรมันเป็นภาษาที่คำาสำาคัญกริยาจะมาหลังสุดท้าย “ผมเย็นนี้เวลา 5 โมงที่ภัตตาคาร

นั่นกับคุณอาหารเย็นไม่ไป” นี่คือเยอรมันครับ ถามคุณว่าพูดภาษาเยอรมันได้ไหมเราตอบ

เลยวา่ไมไ่ด ้เยอรมนัจะพดูวา่ “ฉนัสามารถพดูภาษาองักฤษไมไ่ด”้ ดงันัน้ ภาษาเยอรมนัทำาให้

คนต้องคิด ไม่เหมือนอิตาเลียน เห็นอิตาเลียนนั่งคุยกัน 5 คนผมอยู่อิตาลี 4 ปี ชาวอิตาเลียน

นั่งคุยกัน 7-8 คน มองไปไกลๆ คุยทุกคน ทุกคนพูดหมดเลยไม่มีใครฟัง เวลาอิตาเลียนจะให้

คนหน่ึงฟังคือ เซ็นติ เซ็นติ ฟังหน่อยสิอีกคนหน่ึงก็จะหยุดแล้วก็ฟัง เพราะเขาเป็นคนช่างพูด 

 ดังนั้น power ในการฟังทำาให้เราเปลี่ยนแปลง ทำาให้เรารู้จักทำาให้เราได้สัมผัส 

สังเกตคนที่มีความรัก ปัจจุบันน้ีส่ิงท่ีใช้มากท่ีสุดคืออะไร คนที่เป็นแฟนกันใหม่ๆ สิ่งที่ใช้

มากที่สุดคือ power ในการฟัง พ่อเรียนภาษาเยอรมันยาก แต่ถ้าพูดถึงการฟังสำาคัญมากครับ 

ถ้าพ่อไปเกิดที่เยอรมัน ปีแรกพ่อจะพูดไม่เป็นเลยพ่อจะร้องอย่างเดียว พอปีที่ 2 จะเริ่มพูด  

ปีที่ 2 จบ ขึ้นปีที่ 3 พ่อจะเป็นเด็กอนุบาลที่พูดภาษาเยอรมัน perfectที่สุด แม้เขียนไม่เป็น

แม้แต่ตัวเดียว นั่นคืออำานาจในการฟัง จริงไหมครับ ถ้าผมไปเกิดที่อิสราเอล ภาษาอิสราเอล

เป็นภาษาที่ยากในการพูดเหมือนกันเวลาที่ออกเสียง อาราบิก พวกตระกูลเซ็นเมติกของเขา

แปลวา่ ลมหายใจมนัตอ้งผา่นลำาคอมนัจงึเปน็คำาวา่ ควออ มนัตอ้งมเีสยีงลม เหมอืนกบัภาษา

กรีกคำาว่าจิต ลมหายใจคือ pneu ศาสตร์เกี่ยวกับจิตลมหายใจ พอพูดคำาว่าpneuจะได้ยินเสียง

ลม อย่างเช่นเราพูด ฟ ฟันมันก็ต้องเกี่ยวกับฟัน เด็กที่ไม่มีฟันพูด ฟ ฟันไม่ได้ครับไม่เชื่อลอง

เอาไปเลาะออกให้หมด แล้วจะรู้ว่า ฟ ฟันจะพูดไม่ได้อีกเลย เมื่อไม่มีฟันจริงไหมครับ ดังนั้น 

พอเด็กเกิดมาจะเรียกคุณพ่อคุณแม่และคำาแรกของเด็กท่ีเรียกแม่แบบ simpleในโลกใบนี้ 

 จะเปน็ ราเบยี มามา่ ไมม่เีดก็คนไหนทีอ่ตุรเิรยีกคณุพอ่คณุแมว่า่ father มนัเปน็ไปไมไ่ดเ้พราะ

ว่ามันไม่มีฟัน อันนี้คือpowerในการฟัง

 ในพระคัมภีร์ของเรา สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ให้เรากลายเป็นบุคคลใหม่

ที่มีพลัง นอกจากไปจุ่มตัวลงในน้ำาแห่งศีลล้างบาปแล้ว เพื่อจะนำาเราไปสู่ความเช่ือสำาคัญ

ที่สุดก็คือ ภาษาฮีบรู หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ดิวทอโรมี 6:4-9 ชาวยิวทุกคนจะต้องขึ้นใจ 

และเป็นบัญญัติของพระเจ้าที่เขาต้องท่องขึ้นใจคือคำาว่า เชลมาอิสราเอล คำาว่าเชลมา แปล

ว่าจงฟัง ถ้าพี่น้องไปอิสราเอลวันนี้ทุกบานประตูของโรงแรม จะมีกล่องพระธรรมติดไว้ 

ทุกห้องทุกโรงแรมที่เป็นของยิวในอิสราเอล คือไม่ว่าเขาจะออกจากบ้านไม่ว่าไปที่ไหน  

เขาสัมผัสชีวิตเขาต้องฟังพระเจ้า  ดังนั้น เพื่อเราจะสามารถพบ mentality ของเราที่แท้จริง

เพื่อเราจะสามารถพบความจริงของพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถมี faith

ชีวิตคาทอลิก 
พลังเเห่งการเปล่ียนแปลง
สร้างสรรค ์ ธุรกิจและส ังคม

ชีวิตคาทอลิก 
พลังเเห่ งการเปล่ียนแปลง
สร้างสรรค ์ธุรกิจและสังคม

ก�รบรรย�ยของคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ในโอก�สฟื้นฟูจิตใจประจำ�ปี 2012 ของ นธค. 
เมื่อวันที่ 17-18 มีน�คม 2012

(อ่�นต่อฉบับหน้� )

เ เ ว ด ว ง

ธุ ร กิ จ

ชื่อ คุณ ยอแซฟ วิชัย สืบศิริพงศ์

บริษัท เอ็ม ไอ ไฮเทค จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ โรงงานแปรรูปโลหะ

ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CNC, 

กัด-ไส-กลึง, เจียรนัย ทำาเครื่องมือแพทย์, 

งานเชื่อมประกอบ +โครงสร้าง

ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2720-7698-9, 0-2393-9574, 

08-6320-0865 แฟกซ์ 0-2745-1797

Email:  mihightech@hotmail.com

ชื่อ คุณ พอล สงวน พรประทีปเทว�

บริษัท เอเอแทรเวิลเซอร์วิส จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ บริษัททัวร์

ตำ�แหน่ง ประธาน

โทรศัพท์ 0-2129-3500, 08-1908-4766 

โทรส�ร 0-2129-3505

Email: paul@aatravelservice.com

www.aatravelservice.com

ชื่อ คุณ ม�รีอ� ปวันรัตน์ 

      บุญมณีประเสริฐ

บริษัท อเมริกันอินเตอร์ เนชั่นแนล

แอสชัวรันส์ จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ ประกันภัย

ตำ�แหน่ง ผู้บริหารหน่วยแพลทตินั่ม

ทีม 150

โทรศัพท์ 08-1845-4210, 0-2720-1644

Email: sasalucky2003@yahoo.com, aia.platinum150@gmail.com 

อาชีพเสริมประสานงานให้นักธุรกิจไทย - เวียดนาม

ชื่อ คุณ เปโตร ช�ญ อ�รีธรรมศิริกุล

บริษัท เอกชัยกลก�ร จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ นำาเข้าอะไหล่รถยนต์

ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2226-0234-6, 

0-2621-2121-2, 08-1405-7171

Email: charn7171@gmail.com

ผู้นำาเข้าและตวัแทนจำาหนา่ยอะไหลร่ถยนต์

ยุโรปและเกาหลีทุกชนิด 

เป็นอะไหล่ใหม่แท้ และอะไหล่ทดแทนที่มีคุณภาพราคาถูก 

ยินดีให้คำาปรึกษาสำาหรับเพื่อนๆ นธค.ทุกท่าน
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Inside
เ ก็ บ ต ก

C-YES Smart Exchange การเสวนา

หวัขอ้ “AEC 2015 : สรา้งพลงัแรงงาน

ไทยสูเ่วทอีาเซยีน” โดย รศ.ดร.ศริยิพุา 

รุง่เรงิสขุ ณ อาคารคาทอลกิแพรธ่รรม 

ชั้น 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2012
CBEG Day Trip 2012 เยี่ยมชม

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

 Learning Institute for Everyone 

(Life) วันที่ 24 สิงหาคม 2012  

ณ อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทร- 

สงคราม

Congratulations Party
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง ช ม ร ม 

นกัธรุกจิคาทอลกิ รว่มงานเลีย้ง

แสดงความยินดีกับ His Excellency Archbishop Salvatore Pennacchio ในโอกาสที่ท่าน

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 27 สิงหาคม 2012 การประชุมคณะกรรมการผู้อุปถัมภ์ (Board of Patron) ครั้งที่ 1/2012 วันที่ 30 สิงหาคม 
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QE3?QE3?QE3?QE3?ทำ � ไ ม
ต้ อ ง มี

 ก�รประชุมนัดสำาคัญของบรรดานายธนาคารกลางที่สหรัฐฯ ในปีนี้ 

มีความไม่ธรรมดากว่าทุกคราว 

 เนื่องจากตัวเลขการผลิตและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนของสหรัฐ 

ทีด่ิง่ลงอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถึงการเทขายหุน้ในตลาดหุน้ทัว่โลกอยา่งหนกัเมือ่ปลาย

สปัดาหท์ีแ่ลว้ เพราะความกงัวลถงึความเชือ่มโยงระหวา่งกนัของราคาสนิทรพัย์

ทีต่กต่ำาลงและการทรดุตวัของเศรษฐกจิโลกทีค่าดการณโ์ดย มอรแ์กน สแตนเลย ์

ผนวกกับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐเดือนล่าสุดขยับขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 

จงึทำาใหค้าดหมายกนัวา่อาจจะมกีารใชเ้วทปีระชมุนีเ้ป็นส่ือกลางในการประกาศ

นโยบายการเงินครั้งสำาคัญ เพราะจากอดีตที่ผ่านมาเวทีนี้ก็เคยเป็นท่ีเปิดตัว

นโยบายการเงินใหม่ๆ หลายครั้งมาก่อน งานนี้ต้องจับตาดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์ 

หรือเปล่า  

 หากย้อนกลับไปก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศตรึงนโยบาย

ดอกเบี้ยต่ำาไปอีก 2 ปี ผมได้ให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่นแชนแนลว่าเราอาจจะ 

ไม่เห็น ดร. เบน เบอร์นันเก้ ประกาศ QE3 ในทันที ด้วยเหตุผลเรื่องทิศทางท่ี 

ไม่แน่นอนของระดับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐ และอาจรอจังหวะให้เห็น

ผลของการใช้ QE2 เสียก่อน ซ่ึงต้องใช้เวลากว่าจะทำาให้อัตราดอกเบ้ียระยะ 

ปานกลางลดลงมา นอกจากนั้น ยังมีอีกเหตุผลที่สำาคัญไม่แพ้กัน หรืออาจจะ 

สำาคัญกว่า ซ่ึงผมยังมิได้กล่าวถึง คือ ธรรมชาติของระบบการเงินสหรัฐท่ีเปล่ียนไป

ในช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมา ทำาให้การใช้ QE ต้องมีความระมัดระวังมากกว่าเม่ือก่อน 

 ก่อนอื่นผมขอเล่าถึงภาวะตลาดการเงินของสหรัฐในปัจจุบันก่อนว่า 

กำาลงัเกดิปรากฏการณ ์2 อยา่งขึน้ในขณะนี ้เริม่จากธนาคารของอเมรกิากำาลังอยู่

ในภาวะท่ีมีสภาพคล่องท่วม คือ มีเงินฝากระยะส้ันอยู่มากเกินกว่าท่ีจะปล่อยกู้ได้ 

ซึ่งไม่เป็นผลดีกับผลกำาไรของธนาคารแต่อย่างใด ที่น่าประหลาดสำาหรับวงการ

แบงก์สหรัฐในวันนี้ คือ มีธนาคารบางแห่งเริ่มที่จะเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า

ที่นำาเงินมาฝากมากเกินกว่าวงเงินสูงสุดที่แบงก์ตั้งเพดานไว้ หรืออาจจะกล่าว 

ได้ว่า แบงก์สหรัฐในตอนน้ีกลัวเงินไหลเข้ามากกว่าไม่มีเงินพอให้ประชาชนมาถอน 

เรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า Reverse Bank Run   

 สำาหรับความเปล่ียนแปลงอีกอย่างหนึ่งของการเงินสหรัฐ คือ ในช่วง 

5-10 ปีท่ีผ่านมา ได้มีปริมาณความต้องการเงินประเภทหน่ึงเพ่ิมข้ึนมาอย่างรวดเร็ว

มากจนกระท่ังอุปทานของเงินดังกล่าวเพ่ิมตามไม่ทัน เรียกเม็ดเงินลักษณะน้ีว่า 

Institutional Cash Pools ซึ่งหมายถึง เงินสดหรือสินทรัพย์ระยะสั้นของบริษัทที่

มิใช่สถาบันการเงินและนักลงทุนสถาบัน เช่น บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัท

กู้ยืมหลักทรัพย์ และกองทุนบำานาญต่างๆ เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และการ

เจริญเติบโตของวงการหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ทำาให้ปริมาณเงินประเภทน้ี

เพิ่มขึ้นมาก โดยเติบโตขึ้นจาก 1 แสนล้านดอลลาร์ในปี 1990 จนมีมูลค่าถึง 3.8 

และ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2007 และ 2010 ตามลำาดับ (ดังรูป)  

 ธรรมชาตขิองเงนิประเภทนีใ้หค้วามสำาคญักบั “ความปลอดภยั” มากกวา่ 

“สภาพคล่อง” และ “ผลตอบแทน” จึงทำาให้อุปทานที่จะตอบสนองผู้ฝากเงิน

ประเภทนี้ ซึ่งได้แก่ ตราสารประเภทพันธบัตรระยะสั้นและระยะปานกลางของ

สหรัฐ รวมถึงตราสารท่ีมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง อาทิเช่น เงินฝากหรือตราสาร

ทางการเงินท่ีมีการค้ำาประกัน และตราสารของหน่วยงานรัฐ FNMA/Freddie Mac 

หรือหน้ี Agency ในช่วง 5-6 ปีท่ีแล้ว มีปริมาณของอุปทานไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ส่งผลให้ระบบการเงินแบบใหม่ท่ีเรียกว่า Shadow banking เกิดข้ึนมา เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการส่วนเกินดังกล่าว   

 อย่างไรก็ดี ตัว Shadow banking ซึ่งได้แก่ ตราสาร CDO และ Securiti- 

zation ได้ล้มหายตายจากไปจากวิกฤติซับไพร์มเมื่อเกือบ 3 ปีที่แล้ว ได้ส่งผลให้

ตราสารท่ีจะมาตอบสนองความต้องการของเงินประเภทน้ี กลับมาท่ีตราสารภาครัฐ

และหน่วยงานรัฐอีกครั้ง   

 แนน่อนวา่ หากมกีารทำา QE3 โดยซือ้สนิทรพัยเ์หลา่นีอ้อกจากตลาดเงนิ 

ก็เสมือนกับว่าเป็นการส่งเสริมให้ Shadow banking กลับมามีบทบาทอีกครั้ง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐลดลงอย่างมาก 

ในช่วงนี้และอนาคตอันใกล้ โดยหากรวมทั้ง QE2 และ QE3 ปริมาณการซื้อ

สินทรัพย์คาดว่าน่าจะเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งย่อมมีผลต่อตลาดดังกล่าว 

เนื่องจากอุปทานของพันธบัตรสหรัฐที่มีอยู่ในตลาดย่อมลดลง แม้จะมีการออก

พันธบัตรล็อตใหม่ของรัฐบาลสหรัฐอยู่อย่างต่อเนื่องก็ตาม   

 เมื่อรวมกับการที่รัฐบาลสหรัฐโดนลดอันดับเครดิตจาก S&P ความไม่

แนน่อนของความนยิมในพันธบตัรสหรฐัในชว่งปหีนา้ ผนวกกบัความกลวัของ

ตลาดที่มีต่อตราสารประเภทซึ่งมีความซับซ้อนเริ่มลดลง และท่ีสำาคัญ การท่ี

ธนาคารกลางสหรัฐประกาศจะคงอตัราดอกเบีย้ทีต่่ำามากๆ ไวอ้กี 2 ป ีอาจจะทำาให้

นักลงทุนเหล่านี้ได้รับผลตอบแทนน้อยเกินไปแม้จะดูแล้วยังมีความปลอดภัย 

อยู่ก็ตาม เหตุผลเหล่าน้ีล้วนอาจจะส่งผลให้ช่องทาง Shadow Banking เติบโต 

ได้ไม่ยาก

 แล้วหากการทำา QE3 ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นถึงเพียงนี้แล้ว ทำาไมจึง

ยังคาดหมายกันว่าจะนำามาใช้อีก คำาตอบ คือ ในชั่วโมงนี้ ยาขนานเดิมหรือการ

ดำาเนนินโยบายการเงนิผอ่นคลายแบบปกติ คงไมส่ามารถพลิกฟ้ืนเศรษฐกจิสหรฐั

ใหก้ลบัมาคกึคกัได ้ตอ้งยอมรบัวา่เศรษฐกจิสหรฐัคงมสิามารถหลดุพน้จากจดุนี้

ไปไดโ้ดยอาศยัเพียงพลงัขับเคลือ่นของทรพัยากรทางเศรษฐกจิในปจัจบุนั เพราะ

แทบไม่เหลือให้เศรษฐกิจกลับมาจุดติดได้ เนื่องจากทั้งกำาลังซื้อของประชาชน

และการลงทนุใหมข่องภาคธรุกิจยงัมพีลงัไมเ่พยีงพอ ลำาพงันโยบายการคงอัตรา

ดอกเบี้ยต่ำาหรือการให้คำามั่นสัญญาว่าจะคงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปอีก

กค็งไมช่ว่ยอะไรไดม้ากนกั นอกจากนี ้ภาครฐับาลเองกไ็มส่ามารถใชจ้า่ยเพิม่เติม

ได้อีก   

 ทว่า QE3 คือ วิธีทางการเงินเดียวซึ่งผมนึกออกในขณะนี้ ที่สามารถจะ

ดึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ จากการซื้อสินทรัพย์ระยะปานกลาง

หรือระยะยาวออกจากตลาด ทำาให้ราคาของสินทรัพย์ระยะปานกลางและระยะยาว

ขยับสูงข้ึนท้ังในตลาดเงินและตลาดทุน ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจรวมถึง

ตัวรัฐบาลเองมีความม่ังค่ังสูงข้ึน จนกล้าท่ีจะจับจ่ายใช้สอยและลงทุนเพ่ิมมากข้ึน 

จนเศรษฐกิจอาจจะสามารถทะยานออกจากมุมอับนี้ได้ในที่สุด  

 ผมขอสรุปสั้นๆ ว่า ตอนนี้นายเบอร์นันเก้น่าจะกำาลังมองหาโครงสร้าง

ทางการเงนิใหม ่เพ่ือมารองรับความไมส่มดลุดงักลา่วสำาหรบัการดำาเนนินโยบาย

การเงินคร้ังสำาคัญ หรือพูดภาษาชาวบ้านว่ารอจูนเครื่องใหม่ให้การดำาเนินการ 

ในครั้งนี้ไม่สะดุดครับ 

โดย : ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ 
boontham.r@ku.ac.th 

   จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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 by GuruTT
Tricks
Trends& ตอนที่ 3 IT  โดย อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล Digital Marketing เทรนด์น้ีม�แรง

หลักก�รคือ

;	 ใช้ระบบ Social Network เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า 

;  มอบข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสร้างความบันเทิงแก่ลูกค้า เพื่อทำาให้เกิดความรู้สึกดีๆ 

;  เรียนรู้เทรนด์ Digital Marketing ให้พร้อม จะได้นำากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสื่อได้ 

;  นำา Digital Marketing  และ Social Media มาใช้ผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดผลการเชื่อมโยงทางการตลาด

 “จงใช้ชีวิตวันนี้... เสมือนว่�เป็นวันสุดท้�ยของคุณ...” 

 เชือ่วา่หลายทา่นเคยไดเ้หน็ประโยคนี ้เผอิญผมไดม้โีอกาสไปเยีย่มคณุแม่

ของเพ่ือนสนิทท่านหน่ึง ซ่ึงป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย พอไปถึงท่านก็ทักทาย

ตามปกติตามคำาถามยอดฮิตว่า 

 “เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าลูก....ทานอะไรมาหรือยัง ?” 

 นั่งคุยกันไปได้สักครู่...ท่านก็พูดขึ้นมาว่า

  “คนเราเวลามีชีวิตอยู่ ก็อยู่ให้มีความสุขนะลูก อย่าไปเครียดอะไร 

ให้มันมากนัก.”

 มาลองนกึดดูีๆ  กจ็รงิอยา่งทีท่า่นพดู คนเราไมว่า่อยู่ในสภาวะไหน ฐานะ

อะไร ก็สมควรได้รับความสุขด้วยกันทั้งนั้น จะสุขมากหรือสุขน้อยก็ข้ึนอยู่กับ

ความพอใจของแต่ละคน กล่าวถึงเรื่องนี้ก็ชวนให้นึกถึงอีเมล์ฉบับหนึ่งท่ีถูก 

ส่งต่อมา เป็นเรื่องของชายขอทานร่างเล็กคนหนึ่ง ซึ่งยืนต่อคิวซื้อกาแฟในร้าน 

แมคโดนัลด์ โดยนำาเศษเหรียญที่เพิ่งรวบรวมได้ครบมาซื้อกาแฟร้อนๆ แล้ว 

นั่งจิบอย่างมีความสุขในหน้าหนาว จนคนในร้านพากันฉงนในความสุขเล็กๆ

ของชายขอทานผูน้ี ้คนบางคนไออุน่จากกาแฟเพยีงแกว้เดยีวในหนา้หนาวกท็ำาให้

เขาเบิกบานได้แล้ว แล้วคุณล่ะจะต้องได้กาแฟสักกี่แก้วถึงจะมีความสุข?

 บางคนผลัดวัน  ประกันความสุข... 

 เดี๋ยวรอให้ฉันได้...นี้ก่อนเถอะ

  เดี๋ยวรอให้ฉันได้...นั้นก่อนเถอะ แล้วฉันค่อยมีความสุข

 จงจำาไว้เสมอว่า

 พรุ่งนี้ไม่เคยม�ถึง 

 มีแต่วันน้ีเท่านั้นที่เป็นของจริงเพราะวันพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึง

ไม่ใช่วันนี้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องผลัด บางครั้งเป้าหมายที่คนส่วนใหญ่ตั้งไว้ว่าดี...

ว่าเลิศ...ว่าหรู อาจไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการก็ได้ พูดง่ายๆ ว่าตั้งผิดเป้า  พอไปถึง

เป้าหมายกับสวนทางกับเป้าหมายที่แท้จริงอีก อ้าว! 

ผ่านมาครึ่งชีวิตละ ต้องตั้งเป้าใหม่.

 หมอดู แม่นแม่น...ม�แล้วจ้� 

 บางคนชอบดูหมอ พอเขาดูดีก็ว่าดีมีความสุขจัง 

มีเรือ่งใหฝ้นักลางวนัไดน้านขึน้อกี แตพ่อเขาดวูา่ไมด่ี

จะซวยหนักจะมีเคราะห์ก็ทุกข์หนักอีก แล้วยังงี้ดู

ทำาไมเนี้ยะ? 

 หมอดูเป็นคนกำ�หนดชะต�ชีวิตคุณหรือ?  

 เขามีอทิธิพลมากกวา่พระเจา้เสยีอกี หากคณุ

เชื่อในพระองค์แล้วดูทำาไม? บางครั้งชีวิตขึ้นๆ ลงๆ  

ก็เป็นแผนการของพระเจ้าอยู่แล้ว เป็นโอกาสที่

พระองค์เตรยีมไว้สอนทา่น แล้วทา่นจะเลือกเดนิตาม

แผนของพระองค ์หรอืเลอืกเดนิตามแผนของหมอดูแมน่ๆ กำาหนดล่ะ อันนีท่้าน

คงต้องพิจารณาดูเอง  

 ใครๆ ก็สมควรได้รับคว�มสุขด้วยกันท้ังน้ัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหน

เป็นใคร ยากดีมีจนสมควรทั้งน้ัน แต่ความสุขก็ต้องอยู่ในโซน (มโนธรรมโซน) 

ของความสุขตามสถานะของแต่ละบุคคล เป็นสงฆ์ก็สุขได้เต็มพิกัดตามสถานะ

ของสงฆ์ ฆราวาสก็เช่นกันสุขได้เต็มพิกัดตามมโนธรรมในโซนของฆราวาส ซึ่ง

แต่ละบุคคลทราบดี 

 พระเจ้�อย�กให้มนุษย์ทุกคนมีคว�มสุขในกรอบของมโนธรรมและ 

ก�รรู้จักหน้�ท่ี ใครบอกว่�พระองค์อย�กให้ท่�นจมอยู่กับคว�มทุกข์บ้�ง? และ

พระองคย์ังอย�กใหท้่�นทำ�ใหค้นรอบข้�งมีคว�มสขุดว้ย เพร�ะฉะนัน้คว�มสขุ

ที่ทำ�ให้คนรอบข้�งไม่มีคว�มสุข ก็ไม่ใช่คว�มสุขนั่นเอง

 จากผลสำารวจของคนทีป่ว่ยเปน็โรครา้ยแรงระยะสดุทา้ยและรูว้า่ตัวเอง

กำาลังจะตาย ส่วนใหญ่มักเสียใจอยู่กับ 4 เรื่องหลักๆ คือ   

 1. เสียใจที่ไม่ได้ให้เวลาอยู่กับคนที่ตนรักเท่าที่ควร 

 2. เสียใจที่ตนไม่ได้ทำางานอย่างหนัก     

 3. เสียใจที่ไม่ได้ให้อภัยกับคนที่ทำาผิดกับตน 

 4. เสียใจที่ไม่ได้ให้ความรัก

 ??? ห�กวันนี้เป็นวันสุดท้�ย...คุณจะทำ�อะไร???

 ลองถามตัวเองดูนะครับ ด้วยความห่วงใยและความรัก

 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

   TONY S. P
   C-YES Member

 สามารถติชมบทความได้ที่:  ettonybkk@gmail.com

T H E  H A P P I N E S S
ต อ น

Living In The Zone
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สวัสดีค่ะท่�นผู้อ่�น The Café  

  ด้วยความเป็นคริสตชน

ฆราวาสที่ถูกเรียกมาประกอบอาชีพ 

ในหน้าที่ของตน การเป็นส่วนเล็กๆ  

ในสังคมไทย-คาทอลิกและนักธุรกิจ-

นธค. เป็นกลุ่มท่ีพยายามจะผลักดัน 

ให้มีอะไร ในบางอยา่งในสงัคมทีน่า่จะสามารถเปล่ียนแปลงให้ดข้ึีนกวา่

เดิมได้ ขอขอบคุณในกำาลังใจ ความร่วมมือ และคำาภาวนาในพันธกิจน้ีค่ะ

 เป็นความภาคภูมิใจของชาวคาทอลิกทุกคน ที่สตรีคาทอลิก  

ผู้ พิพากษาสมทบ-คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ ได้รับเลือกให้เข้ารับ 

พระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะสตรีไทยดีเด่นปี พ.ศ. 2555 จากสภา

สตรแีหง่ชาต ิในพระบรมราชินปูถมัภ ์คณะกรรมการของสภาสตรฯี ได้

รับทราบเร่ืองราวของพระเจ้าและการให้อภัยจากหนังสือ “ภูเขาเคล่ือนได้” 

ที่คุณศรินทรเขียนจากชีวิตจริง

 นธค.ได้จัดงานเสวนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ในหัวข้อ “AEC 2015: ความท้าทาย โอกาส 

และความเสีย่งของนกัธุรกจิ “ ทีโ่รงแรมชาเทรยีม ถนนเจรญิกรงุ มผีูร้ว่ม

เสวนาจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์  

คุณบุษฎี สันติพิทักษ์ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี เป็นผู้ร่วมเสวนา

 สถาบันดีๆ อย่างนี้น่าเข้าไปเยี่ยมเยียนและศึกษา อยู่ที่

สมุทรสงคราม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (Learning Institute 

For Everyone: LIFE) โดยมี รศ. ดร. เสรี พงศ์พิศ เป็นอธิการบดี  

สอนถึงชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เช่น ปลูกผักไว้ทานเอง 

อย่างน้อย 5 อย่าง ปลูกสมุนไพรไว้ใช้เองอย่างน้อย 5 ชนิด ทานข้าว

กล้อง อาสาช่วยงานในชุมชน ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ได้อย่างน้อย 99 ต้น

ใน 3 ปี คนที่ไม่ใช่นักศึกษาของที่นี่ก็น่าจะนำาไปปฏิบัติได้

 ด้วยคำานึงถึงผลพวงด้านสุขภาพจากการรับประทานผัก 

ผลไม้ที่มีสารพิษตกค้าง C-YES เลยจัด Smart Exchange โดยเชิญ

วิทยากร ‘เจ้าชายผัก’ มาบรรยาย เจ้าชายผักเป็นฉายาของคุณนคร 

ลมิปคปุตถาวร หนึง่ในคนรุน่ใหมท่ีบ่กุเบกิการปลูกผักในเมอืงกรงุ 

หัวข้อนี้คนเมืองทั้งหลายที่อยากมีสวนครัวริมหน้าต่าง ชอบ

 ขอเชิญนักธุรกิจคาทอลิกที่สนใจจะช่วยเหลือเอื้อเฟ้ือ 

เก้ือกูลกันในโอกาสทางธุรกิจ และส่งเสริมจิตวิญญาณซ่ึงกันและกัน

ตามจิตตารมณ์คาทอลิกสำาหรับตัวบุคคลและองค์กร เข้าร่วมใน

โครงการธุรกิจสีขาว สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทาง

สำานักงาน นธค. ค่ะ

By 

The Café

“ความฝันเป็นแรงบันดาลใจ 

และเป็นจุดเริ่มต้นของความสำาเร็จ”

ตัน ภาสกรนที

เคล็ดลับความสำาเร็จเคล็ดลับความสำาเร็จ
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ต�ร�งกิจกรรม  C B E G / C-Y E S  ประจำ�ปี  2 0 1 2 

     เดือน                 กิจกรรม                                           สถ�นที่ 

 ตุล�คม  จันทร์ที่ 8 / 18.00 น. อาคารแพร่ธรรม ชั้น 2

     -  C-YES Smart Exchange

    พุธที่ 17 / 15.00 น.  อาคารแพร่ธรรม ชั้น 2

     -  ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2012
     -  ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2012

 พฤศจิก�ยน  จันทร์ท่ี 12 / 18.00 น. อารคารแพร่ธรรม ช้ัน 2

     -  C-YES Smart Exchange

    พุธที่ 21 / 15.00 น. อาคารแพร่ธรรม ชั้น 2

     -  ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/2012

 ธันว�คม  จันทร์ที่ 3 / 10.00 น. สำานักมิสซัง กรุงเทพฯ

     -  ประชุม BOP ครั้งที่ 2/2012     
      ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์

    อังค�รที่ 11/ 18.00 น. อาคารแพร่ธรรม ชั้น 2

     -  C-YES Smart Exchange

    พุธที่ 19 / 18.00 น.  อาคารแพร่ธรรม ชั้น 2

     -  งานฉลองพระคริสตสมภพ

    พุธที่ 26 / 14.00 น. อาคารแพร่ธรรม ชั้น 2

     -  ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/2012

    จันทร์ที่ 24

     -  Inside นธค. ฉบับที่ 68 


